

Số: 105^a/KH-PGD&ĐT

Cư Jut, ngày 06 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn”

Thực hiện Quyết định số: 755/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định tiêu chí xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn của ngành Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch trường học “Xanh – Sạch – Đẹp - An toàn” năm học 2018- 2019 và những năm tiếp theo như sau:

Triển khai cụ thể đến từng giáo viên nội dung yêu cầu, tiêu chí trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông.

Tiếp tục thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tạo môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn thoáng mát và sạch sẽ. Thông qua việc xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp - An toàn” nhằm tiếp tục kêu gọi sự quan tâm của các cấp ban, ngành, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tăng cường cơ sở vật chất nhằm tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện, góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.

Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ý thức xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo trường - lớp luôn "Xanh- Sạch – Đẹp - An toàn".

Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm, trong sạch, lành mạnh đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chăm sóc giáo dục trong nhà trường.

Kiểm tra việc trang trí lớp, vệ sinh lớp - trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe để đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian ở trường.

Thực hiện nội dung lồng ghép, tích hợp về giáo dục môi trường trong các môn học chính khóa và các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho các em học sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh trong trường- lớp, phòng tránh tai nạn thương tích.



Trồng thêm cây xanh có bóng mát, bố trí phù hợp với vị trí trong sân trường đảm bảo tối thiểu 40% diện tích sân trường được che phủ bởi cây xanh, cây hóng mát để cung cấp đủ bóng mát cho học sinh vui chơi, hoạt động ngoài trời.

Quy hoạch lại các bồn hoa, trồng thêm các loại hoa cảnh trong sân trường nhằm tạo cảm giác thoải mái cho CBGVNV sau các giờ học tập, giảng dạy và lao động, phù hợp với tổng thể quy hoạch của nhà trường, phục vụ cho việc tổ chức hoạt động vui chơi, học tập. Thường xuyên tu bổ chăm sóc chậu hoa, cây cảnh để cán bộ, giáo viên và học sinh được giảng dạy và học tập trong môi trường thân thiện. Mỗi lớp nhận trồng và chăm có một cây bóng mát

Thường xuyên cho học sinh lao động trường, lớp. Giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ môi trường (không vứt rác bừa bãi), chăm sóc cây xanh, vệ sinh các đồ dùng cá nhân, lớp sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng. Mua hệ thống thùng rác có nắp đậy, xe thu gom rác thải, đặt ở vị trí phù hợp đảm bảo mỹ quan, thuận tiện trong sử dụng. Từng bước tập cho học sinh có thói quen phân loại rác. Thường xuyên khai thông sạch sẽ, không có mùi hôi, không có hồ nước đọng gây ô nhiễm trong trường.

Sắp xếp lại bàn ghế, nơi làm việc của các bộ phận và các lớp học ngăn nắp – sạch sẽ- gọn gàng. Bảo vệ cơ sở vật chất đảm bảo, đủ nước sạch, hợp vệ sinh cho giáo viên và học sinh uống và dùng sinh hoạt hàng ngày. Tích cực tham mưu để có thêm các khu vệ sinh riêng đủ cho cán bộ giáo viên và HS (nhà vệ sinh nam/nữ riêng). Kiểm tra công trình vệ sinh thường xuyên quét dọn không để bốc mùi hôi khai gây ô nhiễm môi trường.

Sân trường, lớp học và khu vực xung quanh trường được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên. Nhà trường có bếp ăn được ngành Y tế thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Có nhà ăn sạch sẽ, thoáng mát, hợp vệ sinh.

Thường xuyên Tổ chức cho học sinh tham gia bảo vệ cảnh quan, môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, vệ sinh trường lớp và giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Sắp xếp lại hệ thống bảng biểu, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền đảm bảo tính thẩm mỹ và giáo dục, phù hợp với tâm sinh lý của học sinh và thường xuyên được bảo vệ, tu bổ. Đảm bảo các phòng học, phòng chức năng, hành lang, cầu thang, tường rào... được trang trí bằng các hình ảnh, sản phẩm có tính giáo dục.

Thực hiện tốt quy định về trang phục của giáo viên và học sinh: sạch sẽ, gọn gàng, mô phạm, phù hợp với điều kiện của nhà trường và kinh tế, xã hội của địa phương.

Thực hiện nghiêm túc quy chế ứng xử, nếp sống văn hóa trong nhà trường; cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ HS và cộng đồng có ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, biết sống hài hòa, thân thiện với thiên nhiên; đảm bảo trường học thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện và phát triển nhân cách cho học sinh.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực và tệ nạn xã hội trong trường học.

Các thiết bị trong lớp, trên hành lang phải được thiết kế, sắp xếp gọn gàng, vững chắc. Các ổ điện, thiết bị điện phải được thiết kế, sắp xếp phù hợp, an toàn; đồ dùng dạy học phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện cho giáo viên và học sinh sử dụng. Từng bước trang bị đầy đủ các thiết bị phòng, chống cháy nổ và các bảng biểu hướng dẫn sử dụng.

Làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống thông qua các tiết hoạt động giáo dục trên lớp, GVCN phối hợp với cha mẹ học sinh thường xuyên giáo dục, nhắc nhở các em có ý thức tự bảo vệ, phòng tránh tai nạn thương tích (không chơi gần ao hồ, chơi với lửa, điện....) và thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông (đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...).

Bộ phận y tế có trách nhiệm kiểm tra bếp ăn hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực hiện nghiêm túc các quy định về lưu trữ, bảo quản thức ăn. Không để xảy ra ngộ độc thực ăn trong nhà trường. Tăng cường các giải pháp phòng chống bệnh dịch, đảm bảo không có dịch bệnh xảy ra trong trường. Sơ cứu kịp thời những tai nạn xảy ra cho học sinh...

Học sinh được đối xử thân thiện, công bằng, không bị phân biệt đối xử, bị bạo hành về tinh thần, thân thể; không bị lạm dụng tình dục. Giáo dục cho học sinh tham gia đảm bảo VSATTP như: vệ sinh cá nhân trong ăn uống, giữ gìn vệ sinh trường, lớp và các hành vi văn minh nơi công cộng.

Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào "Xanh – Sạch – Đẹp - An toàn" của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện. Yêu cầu các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện trong năm học 2018 - 2019 và những năm học tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để biết);
- Các PTP;
- Các trường MG, TH, THCS;
- Lưu VT.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Văn Hiệp